



คำประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ปรีชญาคุณูปถัมภิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปรีชญาคุณูปถัมภิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อเป็นการยกย่องในพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการ และเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้อาณาพสกนิกรได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งถือเป็น พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ชาวภูฏาน และชาวต่างประเทศ อย่างหาที่สุคติได้

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก Wheaton College, Massachusetts ประเทศ สหรัฐอเมริกาและทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการทูต และสาขาการเมือง จาก Magdalen College, University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของภูฏานที่อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ และทรงแสดงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของพระราชบิดาที่ทรงมีแนวทางการพัฒนาประเทศ คล้ายคลึงกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ของประเทศไทย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นผู้นำ แห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและเป็นสุข ทรงมีแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ไม่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) แต่ทรงให้ความสำคัญและใช้หลัก “ความสุขมวลรวม ประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH)” ที่เน้นการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความสุขมากกว่าความมั่งคั่ง ทรงพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญอย่างพอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ สภาพบ้านเมืองโดยรักษาความเป็นตัวตนแห่งชนชาติไว้ได้

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติ ทรงมีนโยบายในการส่งเสริมความเป็นมิตรกับนานาประเทศทั้งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง และประเทศในภูมิภาคอื่น สำหรับประเทศไทย ได้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมายาวนาน ทั้งในระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชนทั่วไป ในด้านการส่งเสริมการศึกษา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงส่งเสริมให้นักศึกษาชาวภูฏานได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งยืนแก่ประเทศภูฏานต่อไป

โดยที่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศภูฏานโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม โดยมุ่งเน้นด้านความสุขมวลรวมของประชาชนชาวภูฏานเป็นสำคัญ สร้างคุณูปการแก่ประชาชนชาวภูฏานอย่างอเนกอนันต์ ประกอบด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรของราชอาณาจักรภูฏาน และเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นแบบอย่างอันดีที่สมควรยึดแบบอย่างต่อไป สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ยอมรับ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสืบไป

